



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13292

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 29.44 Ad Value: 26,496

PRValue (x3): 79,488

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เปิดรับออเดอร์ยางล้อประจำรัฐ'มาตรฐาน'มอก.'ติดตั้งฟรีศูนย์'FIT'ทั่วประเทศ

เปิดรับออเดอร์'ยางล้อประจำรัฐ'

นายรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. ได้ขยายตลาดยางทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้กับยาง โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2560 มีความต้องการใช้ยางจาก 9 หน่วยงานภาครัฐ รวมกัน 25,274 ตัน มูลค่า 16,925 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ส่วนปี 2561 ขณะนี้ได้เปิดให้หน่วยงานต่างๆ แจ้งความต้องการใช้เข้ามาแล้ว คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่าปี 2560

นอกจากนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการยางล้อประจำรัฐ ในการผลิตยางล้อรถ อาทิ จักรยานยนต์ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง รถกระบะ รถตู้ ที่ใช้ส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "TH-TYRE" หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาไทยว่า "ไทไทร์" เป็นยางที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน มอก. ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งขณะ

■ มาตรฐาน'มอก.'ติดตั้งฟรีศูนย์'FIT'ทั่วประเทศ

นี้วางจำหน่ายแล้ว แต่เพื่อไม่ให้เกิดภาระเรื่องการเก็บสต็อกสินค้า จึงได้เปิดช่องทางการขายแบบรับคำสั่งซื้อ (Order) ก่อนการผลิต โดยสามารถยื่นคำสั่งซื้อและจำนวนได้ที่ สำนักงาน กยท. ทุกแห่ง และสามารถซื้อในนามนิติบุคคลหรือบุคคลทั่วไปได้ โดยจะได้รับสินค้าภายใน 15 วัน และสามารถนำยางไปใส่ล้อได้ที่ศูนย์บริการของยางดีสโตนหรือที่ศูนย์ FIT AUTO ของ ปตท. ทั่วประเทศได้ฟรี

"การดำเนินโครงการยางล้อประจำรัฐที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย มีส่วนทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการขยายตลาดมากขึ้น กยท. ได้เปิดให้บริษัทเอกชนผู้ผลิตล้อยางยี่ห้ออื่นๆ ที่สนใจ เข้าร่วมดำเนินโครงการยางล้อประจำรัฐได้เช่นเดียวกับบริษัท ดีสโตน แต่จะต้องใช้ยางจากเกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

โดยตรงเท่านั้น เพื่อที่จะให้ได้รับประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย คือ กยท. ผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวสวนยาง" ดร.รัชกล่าว

"ขณะนี้ความต้องการใช้ยางยังมีความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐนั้น หากมีการนำยางไปใช้เป็นส่วนผสมเป็นชั้นเบดในการสร้างถนน จะทำให้ความต้องการใช้ยางในการทำถนนเพิ่มขึ้นมหาศาล ส่วนโครงการยางล้อประจำรัฐ หากหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานหันมาใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น ภาวได้กิจกรรมต่างๆ ความต้องการใช้ยางก็จะเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Maticchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14430

หน้า: 1(บน), 7, 8

Col.Inch: 270.30 Ad Value: 418,965

PRValue (x3): 1,256,895

คลิ๊ป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ไทย-ญี่ปุ่นคิกออฟธุรกิจ3พันคู่ นำร่องลงทุน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย"อีอีซี" สมคิดจับเป็น...

ไทย-ญี่ปุ่นคิกออฟธุรกิจ3พันคู่

นำร่องลงทุน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย"อีอีซี" สมคิดจับเป็นหุ้นส่วนยันไม่ผิดหวัง

เจโทรมันใจไทยต้น บ.ญี่ปุ่นลงทุนอีอีซี ยกไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์ 'สมคิด' แยมญี่ปุ่นสนใจโครงการรถไฟความเร็วสูง (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

ไทย-ญี่ปุ่น

ถกหุ้นส่วนศก.ไทย-ญี่ปุ่นคิกออฟ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสัมมนา "Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries" ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยมีคณะนักลงทุนญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 570 รายเข้าร่วมงานร่วมกับนักลงทุนไทย รวมผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน โดยนางอภิรตี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับว่า คณะนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ รวม 429 บริษัท จำนวน 588 ราย และสื่อมวลชน 22 ราย นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ในวันที่ 26 กันยายนนี้ และข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือเจโทร จะครบรอบ 10 ปี ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เช่นกัน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศด้วยการอำนวยความสะดวกในการค้า จึงได้ปรับปรุงขั้นตอน แกไขกฎระเบียบและวางนโยบายการค้าดำเนินงานที่เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติ

เจโทรยาหอมอีอีซีต้นญี่ปุ่นลงทุน

นายอิโรยูกิ อิซึเกะ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีว่า ญี่ปุ่นมีฐานการลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก คิดเป็นสัดส่วน 40% ของการลงทุนทั่วโลก มูลค่า 71,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีบริษัทญี่ปุ่นที่มาลงทุนมากถึง 5,000 บริษัท ถือเป็น

จำนวนบริษัทที่มากสุดในไทยเช่นกัน แต่ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยน จากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป มีอัตราการเกิดต่ำ มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น ส่งผลทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ประเทศเวียดนามผาดูขึ้น ซึ่งนักธุรกิจญี่ปุ่นเห็นถึงความคลุ้มคลั่งที่เกิดขึ้น และได้ลดการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมของไทยลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยกำลังกลับมาเป็นเป้าหมายในการลงทุนของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม 4.0 มีเครื่องมือนำสำคัญคือระบบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เชื่อว่านโยบายนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนไทยแล้ว และกำลังจะเข้ามาลงทุนหลังจากนี้

นายอิโรยูกิกล่าวว่า สำหรับโอกาสของไทยแลนด์ 4.0 ไม่ควรมีแค่การซื้อขาย การ

เลี้ยงรับรอง-นายสมคิด จากศรัทธิกษ์ รองนายกฯ นำรัฐมนตรีและนักธุรกิจชั้นนำของไทย เลี้ยงอาหารกลางวัน รับรองคณะนักธุรกิจจากญี่ปุ่นกว่า 570 คนที่เดินทางมาเจรจาการค้าและการลงทุนในไทย โดยเฉพาะที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน



รหัส ข่าว: C-170913020042

หน้า: 1/5



มติชน
 Matchon
 Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560
ปีที่: 40 **ฉบับที่:** 14430 **หน้า:** 1(บน), 7, 8
Col.Inch: 270.30Ad Value: 418,965 **PRValue (x3):** 1,256,895 **คลิก:** ลีลี
หัวข้อข่าว: ไทย-ญี่ปุ่นคึกคักจับมือธุรกิจ3พันคู่ นำร่องลงทุน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย"อีอีซี" สมคิดจับเป็น...

ลงทุนอย่างที่ผ่านมา แต่ควรมีความร่วมมือ
 ด้านการใช้บุคลากรระหว่างกัน เพื่อให้ไทย
 เป็นอันดับการส่งออกสินค้าของบริษัทญี่ปุ่น
 โดยเฉพาะการเป็นฐานผลิตชิ้นส่วนมูลค่าสูง
 ทุกรูปแบบ พบว่าไทยยังมีปัญหาที่ต้อง
 เร่งแก้ไข คือ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล
 โดยบริษัทแจ้งปัญหาเรื่องการว่าจ้างวิศวกร
 ไทยอย่างมาก ดังนั้นต้องแก้ปัญหาด้านนี้
 ร่วมกัน โดยระยะสั้นควรเพิ่มผู้เชี่ยวชาญใน
 ไทย ทั้งนี้กระทรวงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
 โลจิสติกส์ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
 ทั้งทางน้ำ ถนน และรถไฟ นอกจากนี้ต้องการ
 ให้ไทยมีพิธีการศุลกากรที่อำนวยความสะดวก
 แก่นักลงทุน อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาล
 รับฟังข้อเสนอของเอกชน ข้อเสนอจากนัก
 ลงทุนญี่ปุ่น เพราะจากความร่วมมือญี่ปุ่นขอ
 ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างความแข็งแกร่ง
 ต่อไทย อยากให้การสัมมนานี้เป็นการเริ่มต้น
 ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ผ่านการจับคู่ธุรกิจที่
 กำลังจะเกิดขึ้น

เมตชีูไทยฮับฯพลาเยช่น

นายอิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม
 ของญี่ปุ่น (เมต) กล่าวปาฐกถาพิเศษใน
 งานว่า เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การปฏิวัติ
 อุตสาหกรรม 4.0 ประสบความสำเร็จได้
 คือ คอนเนกต์ อินเทลลิเจนซ์ คือการถ่ายทอด
 เทคโนโลยีด้วยระบบฐานข้อมูล หรือดาต้า
 โดยแนวทางนี้ญี่ปุ่นจะนำมาใช้กับไทยและ
 หากเอกชนญี่ปุ่นสามารถเชื่อมโยงกับเอกชน
 ไทยได้อย่างมีศักยภาพ เป้าหมายของญี่ปุ่นใน
 ลำดับต่อไปคือการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลาง
 (ฮับ) ฮับพลาเยช่นของภูมิภาคอาเซียน
 (อ่านรายละเอียด น.2)

อุตตมเผยโตโยต้าเพิ่มลงทุน2หมื่นล.

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงอุตสาหกรรม ขึ้นกล่าวรายงาน
 การร่วมมือกับญี่ปุ่นครั้งนี้จะมุ่งเน้น 3 เรื่อง
 ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
 โดยไทยและญี่ปุ่นเตรียมตั้งคณะทำงานร่วม
 ระหว่างไทยและญี่ปุ่น เพื่อติดตามการพัฒนา
 รายอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0 โดยคณะทำงาน
 ชุดนี้จะพิจารณาว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรม
 ไหนก่อน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง อาทิ การ
 พัฒนาด้านผลิต โลจิสติกส์ ขนส่ง การทำ
 งานขนาดใหญ่ 2.ความร่วมมือการพัฒนา

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
 และ 3.ร่วมพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
 ภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่
 เป็นโรดแมปในการพัฒนาประเทศไทยระยะ
 20 ปี

นายอุตตมกล่าวว่า ด้านผลจากการจับ
 คู่ธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าลงทุนที่จะเกิดขึ้น
 นั้น ต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง โดยกระทรวงจะ
 ติดตามผล ซึ่งไทยและญี่ปุ่นมีการหารือทั้ง
 ระดับรัฐและเอกชนมากระยะหนึ่ง จึงเป็นปัจจัย
 สำคัญที่ทำให้บริษัทใหญ่ อาทิ โตโยต้า ตัดสิน
 ใจลงทุนในไทยเพิ่มอีก 20,000 ล้านบาท และ
 จากการหารือกับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นรายอื่นก็
 พบว่ามีความสนใจลงทุนเช่นกัน อยู่ระหว่าง
 หารือในรายละเอียด ประกอบด้วย ฮอนด้า
 มิตซูบิชิ มาสด้า นิสสัน ส่วนประเด็นที่นัก
 ลงทุนกังวลเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 ที่ตั้งในไทยที่ญี่ปุ่นมีสิทธิถือ 49% และคน
 ไทย51% เรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์จะเป็น
 ผู้พิจารณาเงื่อนไขที่เหมาะสม

คาดอีอีซีเฟสแรกลงทุน1.5ล้านล.

นายอุตตมกล่าวว่า สำหรับอีอีซีถือเป็น
 โครงการสำคัญที่สุดโครงการหนึ่งของรัฐบาล
 ไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและ
 ต่างประเทศมาก โดยพื้นที่ที่มีการพัฒนารองรับ
 อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งระบบสาธารณูปโภค
 การส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 ระบบดิจิทัล ฯลฯ โดยเฟสแรก 5 ปี คาดมีเงิน
 ลงทุน 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.5 ล้านล้าน
 บาท ซึ่งจะเป็นการลงทุนเอกชน 80% ที่เหลือ
 รัฐลงทุน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 (บีโอไอ) กำหนดให้ยื่นขอส่งเสริมการลงทุน
 ภายในปีนี้ ซึ่งมีนักลงทุนสอบถามเข้ามาว่า
 จะขยายเวลาได้หรือไม่ เรื่องนี้ต้องอยู่ที่บีโอไอ
 จะพิจารณา ทั้งนี้ ได้ย้ำกับนักลงทุนญี่ปุ่น
 ให้มั่นใจว่าอีอีซีจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง
 แน่นนอน ด้านแผนการดูแลในอุตสาหกรรม
 ที่จะถูกหุ่นยนต์แทนที่นั้น ขณะนี้กระทรวงมี
 คณะทำงานดูแล ทั้งนี้ ยอมรับว่าไทยจำเป็นต้อง
 ใช้หุ่นยนต์เพราะขาดแคลนแรงงาน
 "รัฐบาลเตรียมสร้างเมืองต้นแบบเพื่อการ
 พัฒนาในพื้นที่อื่นทั้งภาคเหนือ ภาคกลางตอน
 บน ภาคอีสาน เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะ
 รัฐมนตรีพิจารณาต่อไป" นายอุตตมกล่าว

ลั่นไม่ทำให้ญี่ปุ่นผิดหวัง

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมว่าปาฐกถาพิเศษเป็นลำดับ
 ถัดมา ความตอนหนึ่งว่า คณะจากญี่ปุ่นทุก
 คนมีความจริงใจ ตั้งใจ ไว้ใจในประเทศไทย
 ในรัฐบาลไทย ฉะนั้นตนเองและคณะจะไม่
 ให้คณะจากญี่ปุ่นทั้งหลายผิดหวังในครั้ง
 นี้ มีคำถามแรกว่าทำไมถึงต้องเป็นประเทศไทย
 ซึ่งหัวใจสำคัญจริงๆ อยู่ที่ห่วงโซ่อุปทานของ
 อาเซียน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส) และ
 บิมสเทคของกลุ่มเอเซียใต้ ในซีแอลเอ็มวีที
 (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย) ไม่มี
 ใครปฏิเสธว่าไทยเป็นศูนย์กลางโดยที่ตั้ง ซึ่ง
 อีอีซีไม่ได้เริ่มจากศูนย์ มีบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้ว
 8,000 บริษัท มีโครงสร้างพื้นฐานพร้อม
 เปรียบที่ร่วมกันสร้าง คำถามที่สอง คือ
 ไทยกำลังเดินไปทางไหน ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า
 ไทยมีทิศทางชัดเจน แต่การปรับโครงสร้าง
 การผลิตด้วยการสร้างมูลค่าและนวัตกรรม
 ใหม่ๆ จึงต้องการความร่วมมือจากพันธมิตร
 (อ่านรายละเอียด น.2)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้น
 การปาฐกถาพิเศษได้จัดให้มีพิธีแลกเปลี่ยน
 บันทึกร่วมกัน (เอ็มไอยู) และหนังสือ
 แสดงเจตจำนง (เอ็มไอเอ) และจัดให้มีการ
 ประชุมหารือทวิภาคีระหว่างภาครัฐและ
 เอกชนระหว่างญี่ปุ่นและไทย โดยนายสมคิด
 ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามว่า
 งานครั้งนี้เป็นผลจากครั้งที่เดินทางไปเยือน
 ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
 นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่กระทรวง
 เมตชีูของญี่ปุ่นได้นำนักธุรกิจถึง 500 รายมา
 ไทย และเป็นจังหวะเหมาะเพราะญี่ปุ่นกำลัง
 พัฒนาสู่สังคม 5.0 ที่ใช้นวัตกรรมสนับสนุน
 อุตสาหกรรม และต่อยอดไปหลากหลาย
 ส่วนของสังคม รวมทั้งการผลิต ขณะที่ไทย
 กำลังพัฒนาและก้าวสู่สังคม 4.0 ภาครัฐและ
 เอกชนจะสามารถหาหารือกันได้

ถกทวิภาคีร่วมทำยุทธศาสตร์

นายสมคิดกล่าวว่า ในการประชุมทวิภาคี
 ประการแรกที่พูดคุยกันคือ ความร่วมมือ
 กันให้ทำออกมาเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาว
 ทั้งทิศทางการค้าและการลงทุน และไม่ใช้
 แค่ 2 ประเทศเท่านั้น ยังต้องครอบคลุมถึง
 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (จีเอ็มเอส) และอาเซียน
 ประการที่สอง คือ เป็นโอกาสของญี่ปุ่นที่
 จะอาศัยไทยเป็นตัวกลางในการร่วมพัฒนา
 ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะไทยเป็นศูนย์กลาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14430

หน้า: 1(บน), 7, 8

Col.Inch: 270.30Ad Value: 418,965

PRValue (x3): 1,256,895

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: ไทย-ญี่ปุ่นจับมือธุรกิจ3พันคู่ นำร่องลงทุน10อุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี ผนึกจับเป็น...

สำคัญในภูมิภาคนี้ มีหลายอย่างทำร่วมกันได้ ทั้งการใช้ทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร ตลาดเงินและตลาดทุน สามารถพบปะพูดคุย กันมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาาร่วมกันเกิดขึ้นได้ อย่างแท้จริง ประการที่สาม คือ Connectivity นอกจากรถไฟความเร็วสูงในไทยจากเหนือ ไปใต้ ที่ญี่ปุ่นกำลังศึกษา แต่ในอนาคต จะเกิดเส้นทางตะวันออกสู่ตะวันตก โดย ปกติก็มีเส้นทางเป็นถนนเชื่อมกันอยู่แล้ว จากเอเชียใต้ ผ่านพม่า ไทย ลาว เวียดนาม ซึ่งจะเชื่อมความเจริญระหว่างกัน ซึ่งแต่ละ ประเทศก็กำลังพัฒนา หากมีรถไฟความเร็ว สูงในเส้นตะวันออกเชื่อมสู่ตะวันตกก็จะยิ่ง สมบูรณ์มากขึ้น โดยรัฐมนตรีกระทรวงเมดิ ของญี่ปุ่นบอกว่ามีความสนใจเรื่องนี้ แต่จะ ทำอย่างไรให้โครงการต่างๆ นำสู่ภาคปฏิบัติ ได้ จึงต้องมานั่งคุยกัน ดังนั้นหากเมื่อไหร่มี รถไฟความเร็วสูงเชื่อมจากเหนือสู่ใต้ และ จากตะวันออกสู่ตะวันตก ก็จะมีการเชื่อมโยง อย่างแท้จริง และให้อีอีซีมาเชื่อมต่อใน อนาคตข้างหน้า

‘เมดิ’พร้อมช่วยไทยสู่ดิจิทัล

นายสมคิดกล่าวว่า ประการสุดท้าย ใน การเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมเดิมของไทย สู่ดิจิทัล รัฐมนตรีเมดิบอกว่าจะช่วยเรื่องนี้ รวมทั้งเรื่องเอสเอ็มอี เมื่อนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ประชาชน บางส่วนจะต้องปรับตัวอีกมา และไทยต้อง ปรับสู่ภาคบริการให้มากขึ้น จากปัจจุบันมี สัดส่วน 50-60% ของจีดีพี จึงได้ขอให้ทาง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) พัฒนาคณาจารย์ไทยสู่ภาคบริการ โดย ใช้จุดแข็งที่มีอยู่ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว ชุมชน วิทยาศาสตร์ชุมชน ไอทีอป

นายสมคิดกล่าวถึงความตกลงหุ้นส่วน เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ที่ญี่ปุ่นมี ส่วนร่วมว่า ความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) สำคัญกับทุกประเทศ ญี่ปุ่นมีส่วนร่วมสำคัญ ที่น่าจะทำให้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) และอาร์เซ็ป เกิด ได้หากเมื่อญี่ปุ่นและจีนได้มีโอกาสคุยกัน ในรายละเอียดของอาร์เซ็ป เชื่อว่าเกิดไม่ ยาก และอาเซียนบวก 6 หลายประเทศก็มี เอฟทีเอระหว่างกันอยู่แล้ว ส่วนทีพีพีก็น่า

สนใจ ไทยยินดีร่วมหารือกับญี่ปุ่น ต้องการ ให้ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องนี้

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 7

ไทย-ญี่ปุ่น

นายสมคิดกล่าวอีกว่า ปีนี้เป็นปีสำคัญที่ ไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่าง เป็นทางการยาวนานถึง 130 ปี โดยปัจจุบัน ญี่ปุ่นยังคงเป็นชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย มากที่สุดเป็นอันดับ 1 มีสัดส่วน 40% ของ การลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และเป็น ประเทศคู่ค้าอันดับที่ 2 รองจากจีน ในครึ่งปี แรกปีนี้ญี่ปุ่นมีเงินลงทุนโดยตรงไปแล้ว 4.73 หมื่นล้านบาท มีปริมาณเงินทุนในการยื่นขอสง เสริมสูงสุดคิดเป็น 55% ของมูลค่าการลงทุน จากต่างชาติทั้งหมด มีการขอรับการส่งเสริม การลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การผลิต Hybrid Vehicle มูลค่า 19,547 ล้านบาท โครงการ ผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ หรือ เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ มูลค่า 15,182 ล้านบาท โครงการผลิตตัวยึดจับฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 3,083 ล้านบาท ฯลฯ

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามหลายฉบับ

นายสมคิดกล่าวอีกว่า การเดินทางเยือน ไทยครั้งนี้ของคณะจากภาครัฐและนักธุรกิจ ของญี่ปุ่น เกิดการลงทุนบันทึกความเข้าใจ และข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วย งานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของ ทั้งสองฝ่ายในหลายๆ เรื่อง อาทิ 1.ความ ร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ระหว่างสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (KEIDANREN) หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น (JCCTI) กับสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย 2.ความร่วมมือในการขับเคลื่อน การพัฒนาอีอีซีระหว่างสำนักงานอีอีซีกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) และบริษัท ฮิตาชิ 3.ความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยอาศัย องค์ความรู้จากฝั่งญี่ปุ่น ระหว่างกรมส่งเสริม

เสริมอุตสาหกรรมและสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ในเรื่องการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ของไทยเพื่อช่วยพัฒนา วิศวกร และอาชีวศึกษาของไทยใน อุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ผ่านโครงการ “Flex Campus” 4.ความร่วมมือในกายย กระดับศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี ของไทยระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับ องค์การสนับสนุนเอสเอ็มอีแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น (SMRJ) 5.ความร่วมมือด้านการค้า ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(DITP) กับองค์การส่งเสริมการค้าต่าง ประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ยังได้มีการ จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างนัก ธุรกิจญี่ปุ่นและไทยในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรม คือ ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเกษตร อาหาร และสุขภาพ กลุ่มธุรกิจ บริการ และหน่วยงานภาครัฐและสถาบัน การเงิน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวไว้ ได้รับคำถามจากสื่อมวลชนญี่ปุ่น ถึงท่าทีของประเทศไทยต่อญี่ปุ่นเทียบกับจีน จึงชี้แจงว่าไทยให้ความสำคัญกับทุกประเทศ เพื่อขยายการค้าการลงทุน เพราะปัจจุบันก็มี นักลงทุนอุตสาหกรรมจากฝรั่งเศส แอสหรัฐอเมริกา คือแอร์บัส และโบอิง ต่าง เข้ามาลงทุนในไทยเช่นกัน ซึ่งอุตสาหกรรม อากาศยานนี้ ล่าสุดบริษัท เอ็มอาร์เจ มิตรบุษิ อยู่ระหว่างเสนอขายเครื่องบินขนาด 70 นั่ง ให้สายการบินไทยสมาย ซึ่งตนเป็นประธาน คณะกรรมการบริษัทอยู่ หากมีการซื้อเครื่อง บิน ทางบริษัทก็มีแนวโน้มเข้ามาตั้งศูนย์ซ่อม ในไทย นอกจากนี้ได้หารือกับนักลงทุนไทย ที่จะจับคู่ธุรกิจกับญี่ปุ่น อาทิ ปตท. เอสซีจี ต่างก็ประกาศจะมีการลงทุนร่วมกับญี่ปุ่น แน่นนอน

จับคู่ธุรกิจญี่ปุ่น-ไทยพุ่ง3,000คู่

เย็นวันเดียวกัน นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในงาน Symposium on Thailand 4.0 towards Connectes Industries ครั้งนี้ ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ระหว่างนักลงทุนไทยกับนักลงทุนญี่ปุ่นที่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14430

หน้า: 1(บน), 7, 8

Col.Inch: 270.30Ad Value: 418,965

PRValue (x3): 1,256,895

คลิก: ลีลี

หัวข้อข่าว: ไทย-ญี่ปุ่นคึกคักจับมือธุรกิจ3พันคู่ นำร่องลงทุน10อุตสาหกรรมเป้าหมายอีอีซี สมคิดจับเป็น...

เข้าร่วมงาน พบว่าในงานครั้งนี้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันมากถึง 3,000 คู่ เพราะนักลงทุนญี่ปุ่นทั้ง 570 รายนั้นแต่ละรายมีความสนใจจะลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมก็มีการผลิตที่หลากหลายต่อยอด และสามารถเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเรื่องที่น่ายินดีที่นักลงทุนญี่ปุ่นและไทยต่างให้ความสนใจกับการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ “ต้องติดตามหลังจากนี้ว่าเมื่อจับคู่ธุรกิจแล้วจะเกิดการลงทุนจริงหรือไม่ เพราะต้องใช้เวลา แต่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก” นายสมชายกล่าว

ประชาพิจารณ์ยักคัก

ที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการเปิดประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (2560-2579) โดยนายสมพงษ์ มหิทธิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวหน้าโครงการร่างยุทธศาสตร์ยางฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมของการจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประชาชนผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และเกษตรกรชาวสวนยาง สนใจเข้าร่วมอย่างล้นหลามห้องประชุมประมาณ 200 คน ซึ่งทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นเป็นไปในเชิงบวก และมีการเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นของการใช้ยางในประเทศที่ควรจะมีเพิ่มเติมให้มากขึ้นไปอีกจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง 30% นอกจากนี้ ในการตั้งเป้าการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ควรปรับลดลงให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงประมาณ 350-360 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งหลังจากนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะรวบรวมความคิดเห็นที่ได้รับในครั้งนี้นำมาจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ เสนอไปยังคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางฯ ที่มีนายเลศิวิโรจน์ ไกรวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อเสนอไปยังคณะอนุกรรมการร่างยุทธศาสตร์ยางฯ ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้

ภายในปีนี้

ไม่ผ่อนผันรถตู้ต้องเป็นมินิบัส

ที่กระทรวงคมนาคม มีการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหา รถตู้โดยสารสาธารณะ โดยนายสมศักดิ์ คุ้มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า ที่ประชุมรับทราบมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่ให้คงอายุการใช้งานรถตู้โดยสารสาธารณะไว้ที่ 10 ปี และให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ที่วิ่งเส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด และรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 3 ที่วิ่งเส้นทางระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ที่มีจุดจอดระหว่างทางประมาณ 100 คัน เปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสหรือมินิบัส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ส่วนรถตู้หมวด 1 ที่วิ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รถตู้หมวด 4 ที่วิ่งภายในจังหวัด และรถตู้หมวด 3 ที่ไม่มีจุดจอดระหว่างทาง ให้ขยายระยะเวลาการปรับเปลี่ยนเป็นไมโครบัสหรือมินิบัสออกไปอีก 2 ปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2562

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ยืนยันว่าในไทยมีจุดจอดที่พร้อมต่อรถไมโครบัสหรือมินิบัสในไทยอยู่แล้ว เบื้องต้นราคาอยู่ระหว่าง 1.7-2.2 ล้านบาท ซึ่งมีการคำนวณแล้วว่า เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้ประกอบการจะสามารถคืนทุนได้ในเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการเปลี่ยนรถตู้เป็นรถมินิบัสให้กระทรวงคมนาคมทราบทุกๆ 3 เดือนว่าเปลี่ยนแล้ว มีผลเสียผลดีอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ และให้ช่วยดูเรื่องของอัตราค่ารถทุกผู้โดยสารให้ด้วย โดยจะต้องให้มินิบัสแต่ละคันมีผู้โดยสารตั้งแต่ 70% ขึ้นไป หากพบว่าปริมาณรถมินิบัสเส้นทางไหนมีไม่ถึง 70% ขบ.ต้องหาเส้นทางใหม่ให้เพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกรณีรถตู้ส่วนบุคคลป้ายดำ จะขอเป็นรถรับจ้างเช่นเดียวกับรถตู้ส่วนบุคคลป้ายฟ้าที่รับจ้างแต่ไม่ประจำทาง และขอไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเดียวกับรถตู้ป้ายฟ้า ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนประเภทรถตู้ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบของรถตู้ป้ายฟ้า

อย่าไม่เปลี่ยน-เดินรถไม่ได้

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขบ.ได้เชิญผู้ประกอบการรถตู้ มาประชุมร่วมกับสถาบันการเงินหลายครั้ง เพื่อให้ความรู้อำนาจและขั้นตอนของกฎระเบียบในการรวมตัวกันเป็นนิติบุคคล เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนในการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัสหรือไมโครบัสได้ง่ายขึ้น ซึ่งมีหลายเส้นทางได้รวมตัวกันเป็นนิติบุคคลแล้ว ซึ่งอยากให้รวมตัวแบบเข้มแข็งจริงๆ ไม่ใช่รวมตัวกันแค่นามเท่านั้น มิฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องระบบบัญชีได้ สำหรับรถตู้หมวด 2 และ 3 ที่ต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัสในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะมีประมาณ 100 คัน จากนั้นจะทยอยเปลี่ยนจนครบ 5,000 คัน ซึ่งหากไม่เปลี่ยนรถตู้ก็จะไม่สามารถเดินรถได้ พร้อมทั้งจะช่วยดูปริมาณผู้โดยสารให้สอดคล้องกับจำนวนรถเพื่อให้รายได้ส่วนเรื่องราวค่าโดยสารได้ว่าจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ศึกษาทั้งระบบ ใช้เวลาศึกษาประมาณ 10 เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 พร้อมกันนี้ในวันที่ 28 กันยายนนี้ จะหารือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยจัดระบบอัตราค่าโดยสาร และเส้นทางการเดินรถของรถตู้โดยสารสาธารณะด้วย

ธปท.ห่วงเก็งกำไรค่าบาท

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายเมธี สุกานนท์ รองผู้จัดการด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ธปท.ได้ติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างใกล้ชิด และได้เข้าไปแทรกแซงค่าเงินบาทเป็นระยะเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไป แม้อัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าตั้งแต่ต้นปีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่ 8.12% แต่การแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงครึ่งหลังของปีเป็นการแข็งค่าไม่เร็วมากนัก โดยอัตราค่าเงินบาทอยู่ที่ 2.57% ขณะที่สกุลอื่น อาทิ ยูโรแข็งค่าขึ้น 5.28% ออสเตรเลียดอลลาร์แข็งค่า 4.62% ขณะที่หยวนแข็งค่า 4.25% และเยนแข็งค่า 3.27% ส่วนสิงคโปร์ดอลลาร์แข็งค่า 2.45% ริงกิตแข็งค่า 2.23% และวอนแข็งค่า 1.45% อย่างไรก็ตาม การคลายความกังวลการเมืองไทยในช่วงเดือนสิงหาคม ทำให้นักลงทุนหันมาลงทุนในไทยมากกว่าช่วงที่ผ่านมา และ ธปท.พบว่าช่วง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14430

หน้า: 1(บน), 7, 8

Col.Inch: 270.30AD Value: 418,965

PRValue (x3): 1,256,895

ศิลปิน: ลีลี

หัวข้อข่าว: ไทย-ญี่ปุ่นคึกคักจับมือธุรกิจ3พันคู่ นำร่องลงทุน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย"อีอีซี" สมคิดจับเป็น...

ที่บาทแข็งเห็นการทำธุรกรรมบาทหนาแน่น
อปท. จึงได้ขอให้สถาบันการเงินรายงาน
ข้อมูล อปท. เพิ่มเติมหากพบพฤติกรรมกรมการ
โอนเงินบาทระหว่างบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่นอก
ประเทศ (เอ็นอาร์) ที่ผิดปกติซึ่งอาจโยงกับ
การเก็งกำไร โดย อปท.อาจพิจารณามาตรการ
อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจำกัดโอกาสการเก็งกำไร
ค่าเงินบาท

“ค่าเงินบาทยังมีความผันผวน ผู้ประกอบการ
และนักลงทุนต่างชาติต้องใช้เครื่องมือ
ในการป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น และควร
ป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ อย่างเวลา ทั้งนี้ หาก
สามารถทำคำสั่งซื้อสกุลเงินอื่นแทนดอลลาร์
สหรัฐฯอาจมีความผันผวนน้อยกว่า เพราะ
ขณะนี้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ใช้ดอลลาร์ 70%
ของการส่งออกทั้งหมด ทั้งที่การส่งออกไป
สหรัฐฯมีมูลค่าเพียง 10% ส่วนสกุลบาทใช้
อยู่ 13% นอกนั้นเป็นเยน ยูโร ถ้าเป็นสกุล
อื่นมากขึ้นช่วยลดความผันผวนได้” นายเมธี
กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อปท.ได้ลดปริมาณ
การออกพันธบัตรระยะสั้นของ อปท. อายุไม่
เกิน 6 เดือน สัปดาห์ละ 10,000 ล้านบาท หรือ
40,000 ล้านบาทต่อเดือน เพราะพบการนำ
เงินเข้ามาพักหรือเข้ามาเก็งกำไรในพันธบัตร
ระยะสั้น ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งใช้ดูแลค่า
เงินบาทของ อปท.ที่ดำเนินการมาตั้งแต่
ต้นปีแล้ว

‘บิกตู’เบรกค่าแรง700บ.ต่อวัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.
ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ครม. ถึง
แนวคิดการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
(คสรท.) ที่เรียกร้องปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น
600-700 บาทต่อวันว่า แนวคิดมันมีอยู่
แล้วว่าจะต้องดูแลเขาอย่างไร แต่ประเด็น
คือผลกระทบจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้
อยู่ในการทำงานคณะกรรมการของ
กระทรวงแรงงานในเรื่องค่าจ้าง มีการหารือ
ในรูปแบบไตรภาคี และพวกพูดนอกเวทีมัน
ก็อีกพวกหนึ่งขอให้เข้าใจบ้าง วันนี้กำลัง

จะลงทุนกำลังจะชักจูงคนเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย ถ้าเจอการปรับค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้
ก็จบหมด

“ขอเวลาก่อน เพื่อให้ทุกอย่างมีความ
ก้าวหน้า มีรายได้ มีผลประโยชน์มากขึ้น
เดียวค่าแรงมันก็ขึ้นเอง และที่สำคัญต้องมี
การพัฒนาตัวเองไปสู่แรงงานที่มีฝีมือ หาก
ทุกคนไม่ปรับตัวเลยมันก็ไม่ได้อะไร รัฐบาลก็
อึดไม่ไหว แล้วมันจะพากันเจ๊งไปทั้งหมด
มันไม่ได้อะไร ผมขอร้องไว้ก่อนแล้วกันเขาก็
ขึ้นเท่าที่จะขึ้นได้ ตามที่คณะกรรมการจะ
พิจารณาขึ้นมาขอร้องอย่าไปพูดนอกเวที
ต้องไปดูว่าเขามุ่งหวังอะไร” พล.อ.ประยุทธ์
กล่าว

เคาะภาษีเหล้า-บุหรี่มีผล16ก.ย.

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรม
สรรพสามิต ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุม ครม.
มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนด
อัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไฟ
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ที่จะมียผลบังคับใช้
ในวันที่ 16 กันยายนนี้ โดยคาดว่าจะประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษาก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
หรือในวันที่ 15 กันยายน หลังจากนั้นกรม
สรรพสามิตจะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ
อัตราภาษีและพระราชบัญญัติทั้งหมด
ให้รับทราบอีกครั้ง ส่วนอัตราภาษีประเภท
อื่นที่ ครม.เห็นชอบไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีก 1-2 วัน
โดยยืนยันการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพ
สามิตใหม่ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ส่วนสถานการณ์
การกักตุนสินค้า ได้มีการประสานงานให้
ผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้
เป็นการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นเท่านั้น
สำหรับการปรับโครงสร้างภาษียาสูบ สุรา
และไฟนั้นเป็นการพิจารณาอัตราภาษีแบบ
ใหม่ จะเก็บทั้งภาษีตามความฟุ่มเฟือย หรือ
ตามราคาจำหน่าย ซึ่งจะทำให้สินค้าที่มีราคา
ขายแพงต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าสินค้า
ราคาถูก และเก็บตามปริมาณที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14430

หน้า: 7 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 45.02 Ad Value: 49,522

PRValue (x3): 148,566

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สาขาอ้อยบ้านป่าเต๊ะเหนือ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สาขาอ้อยบ้านป่าเต๊ะเหนือ ต้นแบบแห่งความสำเร็จ

“โครงการธนาคารสินค้าเกษตร” เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น มีความภูมิใจในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าลดลง และมีกรรมกรกลุ่มของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน



นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการส่งเสริมให้หมอดินอาสา เกษตรกร ที่ผลิตปุ๋ยหมักได้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้ง “ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์” ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างแหล่งความรู้ให้แก่เกษตรกรที่สนใจการผลิตปุ๋ยหมัก ได้ศึกษาดูงานบริหารจัดการธนาคารสินค้าเกษตรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นการให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา คริวเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้ที่ธนาคาร จากนั้นธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาใช้เอง-ถอนเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สาขาอ้อยบ้านป่าเต๊ะเหนือ ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล ถือเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากคำแนะนำและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างเช่น สารเร่งซุปเปอร์พด. 1 เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ด เพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชน



นายก่อหนิ เหล็กบุญ ประธานกรรมการหมู่บ้านป่าเต๊ะเหนือ และหมอดินอาสาจังหวัดสตูล บอกว่าการรวมกลุ่มและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนบ้านป่าเต๊ะเหนือถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการยกย่องให้เป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบ เนื่องจากธนาคารแห่งนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนจากการจ้างแรงงานเพื่อการผลิตปุ๋ยหมัก การแจกจ่ายปุ๋ย รวมไปถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายทั้งในรูปแบบปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยหมัก โดยลูกค้าของธนาคารประกอบไปด้วยเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่มีความต้องการปุ๋ยหมักเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดทางด้านของธนาคารได้รับคำสั่งซื้อจากหน่วยงานรัฐ อย่างเช่น การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. จำนวน 380 ตัน เพื่อนำไปจำหน่ายและแจกให้แก่เกษตรกรที่ปลูกยางที่เป็นสมาชิกของ กยท. รวมถึงการจำหน่ายปุ๋ยหมักให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใส่ต้นไม้และพืชผักสวนครัวและคนในชุมชน โดยส่วนผลของปุ๋ยหมักที่ผลิตขึ้นจะมีส่วนผลของ ชี้น้ำ มูลไก่ แกลบ ผสมกับสารเร่ง ซุปเปอร์ พด. 1 รวมถึงปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน การใช้ตลาดเล็กจากชาวประมง ผสมกับสารเร่งซุปเปอร์พด. 2 ผลผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่ช่วยเร่งการเติบโต แดกหน่อ แดกใบ และติดดอกออกผลของพืช ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีให้แก่เกษตรกรในชุมชน

นายก่อหนิ กล่าวอีกว่า การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานอย่างพอเพียงในราคายุติธรรม เกษตรกรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการเกษตร เพื่อลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร เกิดเครือข่ายการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ดินลดการสูญเสียธาตุอาหาร ทำให้สามารถยืดอายุการใช้ประโยชน์ให้นานขึ้น ลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกพืช และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ผลิตลดความเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีที่เป็นโทษ ผู้บริโภคลดความเสี่ยงต่อการบริโภคสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร รัฐบาลลดงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยจากสารพิษโคคาอินทรีย์ไม่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่า โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์สามารถทำให้ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีมากขึ้น และลดการใช้สารเคมีลง อีกทั้งยังทำให้ดินได้รับอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น เกิดความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้จึงมีความปลอดภัย

รหัสข่าว: C-170913038181

หน้า: 1/1

TNA 13 ก.ย. 2017 08:12:23

คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

- ไทยเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนญี่ปุ่น
- เจโทรแนะไทยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ขึ้นค่าเรือโดยสาร 50 สต.-1 บาท 14 ก.ย.60
- ครม.อัดงบ 4.5 พันล้าน เพิ่มค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ
- เคาะภาษีสุรา-ยาสูบ-ไฟ มีผล 16 ก.ย.60
- คปภ.จับมือพันธมิตรจัดงานสัปดาห์ประกันภัย
- สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ว่าการ กยท. สถานการณ์ราคายางโลก-ยุทธศาสตร์ยางพารา



อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 กันยายน 2560 เวลา 14:12

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: TOPICS TODAY: นายกช นิ่งหัวโต๊ะประชุมกรม./สมคิดปาฐกถาพิเศษ Thailand 4.0 Symposium โอกาสสนท.ญี่ปุ่น...

TOPICS TODAY: นายกช นิ่งหัวโต๊ะประชุมกรม./สมคิดปาฐกถาพิเศษ Thailand 4.0 Symposium โอกาสสนท.ญี่ปุ่นเยือนไทย

ภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้านี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายพีเชฐ ตรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการงานนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2017" ภายใต้แนวคิด "โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน"

- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries พร้อมแถลง "ยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น ภายใต้การเชื่อมนโยบาย Thailand 4.0 towards Connected Industries" ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไทย กับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) โดยมี นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์, นายอุดม สาวนายณ รมว.อุตสาหกรรม, นายอีโรยูกิ อิชิเกะ ประธาน JETRO, นายอีโรยูกิ เกะ เซโกะ รมว.เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI)

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ(MOU) และหนังสือแสดงเจตจำนง (MOI) ระหว่าง สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหอการค้าไทย และ มหกรรมการจับคู่ธุรกิจครั้งใหญ่ที่สุดจากผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นกว่า 1200 ราย

- พ.ต.อ.จรงวิทย์ ภูมมา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงพรรคการเมืองถึงการใช้โปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต และการจัดทำฐานข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง

- นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย นัดถกร่างกฎหมายลูกกสม. ก่อนนำเข้าที่ประชุมสนช. ในวันที่ 15 ก.ย.นี้

- ประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานพีธีซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนเปิด BCAP SET100 ETF (BSET100) ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

- บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN) ผู้ผลิตและส่งออกแผ่นไม้เอ็มดีเอฟชั้นนำของประเทศ พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี ได้จัดพิธีแต่งตั้งผู้จัดการจัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SKN

- บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ "GIVE NEVER STOP" เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้ที่ต้องการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Knightsbridge Prime Onnut

- นายทวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย พุดคุยเรื่อง "วิเคราะห์การลงทุนภาครัฐและเอกชน จะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นตลาดทุนในช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่ อุดสาหกรรมใดบ้างจะได้รับประโยชน์" พร้อมอัพเดททิศทางตลาดและตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อภาคเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงนี้

- ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แถลงข่าวเปิดตัวบริษัท เอสซีบี อวาคัส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นการพลิกโฉมวงการธุรกิจการเงินการธนาคารไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการนำเอานวัตกรรมสุดล้ำอย่าง AI (Artificial Intelligence) มาเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเผยแพร่נדด้าน AI ในแวดวงการเงินทั่วโลก

- ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และ บมจ.ปตท. (PTT) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบัตรพีทีที บลู เครดิตการ์ด บัตรเครดิตใบแรกที่มีออปชั่นพิเศษที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร โดยมีนายพัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บมจ.ปตท. ร่วมแถลงข่าว

- การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ยางพาราในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อร่วมวางแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ ก่อนจะนำไปปรับแก้และเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ได้ราวปลายปีนี้

- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวภาคีรัฐ ยกทัพเที่ยวทั่วไทย โดยกำหนดจัดเทศกาลท่องเที่ยวภาคีรัฐในรูปแบบงาน Consumer Fair และ ShowCase ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีแหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านท่องเที่ยวมาแนะนำสินค้า บริการ ประชาสัมพันธ์ในงานเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสร้างเสริมประสบการณ์ และให้เกิดการเรียนรู้ ภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวคิด"ประชารัฐ"ของรัฐบาล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้จะมีการจัดงานขึ้นในวันที่ 22-24 ก.ย.60

- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดการประชุมหารือ เรื่อง Over the Top (OTT) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ค้าออนไลน์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงกลุ่มกลุ่ม TV ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

INN <http://www.innnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 กันยายน 2560 เวลา 15:16

หัวข้อข่าว: กยท.วางยุทธศาสตร์ยางพารา20ปีเพิ่มมูลค่า

Rating: ★★☆☆

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

กยท.วางยุทธศาสตร์ยางพารา20ปีเพิ่มมูลค่า

ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560 11:53 น.



กยท. ยื่นรับฟังชาวสวนยางพารา 20 ปี พัฒนา เพิ่มมูลค่า เน้นเสถียรภาพราคาเป็นหลัก

นายธีช สุขะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของเกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยมองอนาคตเป็นหลัก ซึ่งในการพัฒนามุ่งเน้นเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกจากเดิมที่ส่งออกเพียงแผ่นยางพาราหรือวัตถุดิบ ซึ่งการวางยุทธศาสตร์จะทำใน 6 ด้าน โดยเรื่องแรกคือการพัฒนาช่างทั้งระบบเพื่อต่อยอด เรื่องที่ 2 คือการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ เรื่องที่ 3 คือแนวคิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ เรื่องที่ 4 การใช้งานวิจัยเพื่อต่อยอด เรื่องที่ 5 การพัฒนาตลาดเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตออกมา และเรื่องที่ 6 คือการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ยังเป็น อุปสรรคต่อการดำเนินการ

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาในขณะนี้คงต้องดูที่โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก โดยมองไปในระยะยาวเพื่อแก้ไข ปัญหาเรื่องราคา แต่ไม่ใช่การทำให้ราคาสูงขึ้นแต่จะมองที่ความมีเสถียรภาพของราคาและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยคาดว่าจะนำข้อสรุปไปเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ ได้ภายใน 2 เดือน

รหัสข่าว: I-170912001435

หน้า: 1 / 1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
tels. 0-2433-2222 ต่อ 512 faxes 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 กันยายน 2560 เวลา 15:23

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 11 กันยายน 2560

ประมวลข่าวทั่วไทยประจำวันที่ 11 กันยายน 2560

เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุ ร่างยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี มุ่งเน้นให้ไทยเป็นผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อวางกรอบแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเป็นร่างยุทธศาสตร์เพื่อนำกลับมาประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ต่อไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 - 12.00 น. จะจัดประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ที่การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ จากนั้นจะนำไปปรับแก้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการราคายางต่อไป โดยวางกรอบว่าจะปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ไทยเป็นผู้ส่งออกทางด้านวัตถุดิบอันดับ 1 ของโลก มาเป็นผู้ผลิตและส่งออกทั้งยางธรรมชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ยาง และผลิตภัณฑ์ไม้อยางพารา ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งนี้การทำประชาพิจารณ์ ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพคุณและมาตรฐาน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการพัฒนาตลาดยางพารา



บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 12 กันยายน 2560 เวลา 15:24

Site Value:

Rating:

PRValue (x1): 0

หัวข้อข่าว: ประชุมกรม.พิจารณารายชื่อผู้ว่าฯ/ภาคประชาสังคมยื่นเรื่องยุติบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ

ในวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี แต่ก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น นายพีเชษฐ ตรงคงเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการงานนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2017" ภายใต้แนวคิด "โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน" และนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดงาน "Digital Thailand Big Bang 2017" และนิทรรศการ "ภาษาไปไหน เฟส 2" ตามนโยบายรัฐบาล ณ บริเวณโถงชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ กลุ่มภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ จะมายื่นรายชื่อประชาชนผู้ห่วงแหนมรดกชาติกว่าครึ่งหมื่น เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กรมศิลปากรยุติการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ ตามสัญญาโครงการในทันที และให้เปิดเผยสัญญาว่าจ้าง (TOR) แก่สาธารณชนตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (มาตรา 7, 9 และ 11) พร้อมแต่งตั้งกรรมการระดับชาติที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เข้าควบคุม ทบทวน กระบวนการ วิธีการบูรณะและอนุรักษ์พุทธปรางค์วัดอรุณฯ ราชวราภามฯ

ส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมเสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเป็นวาระจร โดยเป็นตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวน 22 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 4 ตำแหน่ง ซึ่งได้มีการเปิดสอบแสดงวิสัยทัศน์ในระดับรองผู้ว่าฯ รองอธิบดีฯ และผู้ช่วยปลัดมท.ตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

กระทรวงการคลังจะเสนอขออนุมัติโครงสร้างภาษีสรรพสามิต 3 รายการคือ สุรา ยาสูบและไฟ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพผู้บริโภคกับรายได้ภาครัฐ โครงสร้างอัตราภาษีใหม่ที่ขออนุมัติ จะใช้การจัดเก็บตามระดับของราคาสินค้า และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายนนี้

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก มีข้อเสนอว่า ภาษีเป็นมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประเทศไทยมีการปรับอัตราภาษีอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อเปรียบเทียบแล้วรายจ่ายในครัวเรือนของผู้สูบบุหรี่จะกลายเป็นภาระของครัวเรือนและรัฐบาลในที่สุด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries" ณ โรงแรมแบงค็อกแกรนด์ ครีนส์ปาร์ค อ.สุขุมวิท โดยมีนายอิริซึกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น พร้อมคณะนักลงทุนเข้าร่วมสัมมนา พร้อมรับฟังความคิดเห็นนักระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) เพื่อวางกรอบแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ ก่อนนำไปปรับแก้และเสนอคณะกรรมการราคายางต่อไป



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 13 กันยายน 2560 เวลา 05:34

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางพารา จ.บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 9101 จัดสร้างจุดรับซื้อน้ำยางพาราสด แทนยางก้อนถ้วย...

ชาวสวนยางพารา จ.บึงกาฬ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 9101 จัดสร้างจุดรับซื้อน้ำยางพาราสด แทนยางก้อนถ้วย เพื่อเพิ่มรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

ที่จัดรับซื้อน้ำยางพารา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ชาวบ้านโนนสมบูรณ์ได้รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรยางพาราแปลงใหญ่รับซื้อน้ำยางพาราและแปรรูปเป็นยางแผ่น เพื่อจำหน่ายเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โดยนายสมยศ แสงตะวัน กำนันตำบลบัวตูม และคณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ตำบลบัวตูม กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาราคายางที่ตกต่ำทุกภาคส่วนของจังหวัดบึงกาฬได้ทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราคายางพาราในจังหวัดบึงกาฬมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งทางจังหวัดบึงกาฬได้รับงบประมาณจากรัฐบาลผ่านกลุ่มจังหวัดให้มาดำเนินการทำโรงงานแปรรูปยางพารา มีโรงงานทำหมอนและที่นอนยางพารา โรงงานทำน้ำยางข้น และทำยางแผ่น เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา ซึ่งโรงงานดังกล่าวต้องใช้วัตถุดิบเป็นน้ำยางสด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬได้ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำยางก้อนถ้วยมาทำน้ำยางสดแทนเพื่อรองรับโรงงานดังกล่าว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโครงการ 9101 มา ชาวบ้านโนนสมบูรณ์จึงได้ลงประชามติกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อรับซื้อน้ำยางสด ซึ่งราคาน้ำยางสดมีราคาที่สูงกว่ายางก้อนถ้วย ประหยัดเวลาในการทำ คนปลอดจากสารเคมี ดันยางมีคุณภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากไม่ต้องใช้น้ำกรดเหมือนยางก้อนถ้วย ที่สำคัญการรับซื้อเป็นกลุ่มเกษตรกรรับซื้อกันเองปลอดภัยเรื่องการโกงน้ำหนักและคุณภาพของยางไม้โดนเอาไรต์เอาเปรียบ มีความยุติธรรม 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรับซื้อน้ำยางจากกลุ่มแล้วก็จะนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่น ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรยางพาราแปลงใหญ่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ มีนายจำนง หมื่นสาย เป็นประธานกลุ่มและมีสมาชิกทั้งหมด 72 คน รับซื้อน้ำยางวันละ 500-600 กิโลกรัมต่อวัน ตามราคาตลาดกลางรับซื้อยางพารา ซึ่งจากผลการดำเนินงานมาแล้ว 2 เดือน มีผลกำไรประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน โดยนายยางแผ่นที่ผลิตได้นำไปขายที่กลุ่มตลาดกลางอำเภอโซ่พิสัย ซึ่งอำเภอโซ่พิสัยร่วมกับ กยท. ส่งออกตรงที่ประเทศจีน

ด้านนายจำนง หมื่นสาย เป็นประธานกลุ่ม กล่าวว่า การที่เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำยางก้อนถ้วยมาขายน้ำยางสดเกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วยมีเงินทันสมัยเนื่องจากได้รับเงินสดทุกวันจากการขายน้ำยาง ซึ่งคาดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเกษตรกรในพื้นที่จะหันมาจำหน่ายน้ำยางสดเป็นจำนวนมากและกลุ่มก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโครงการ 9101 เป็นโครงการที่ดีมากๆ เป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างตรงจุดและยั่งยืนจริงๆ



ดร. ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้นโยบายในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปีนี้ขึ้นมา ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ ซึ่งจากนี้ 20 ปียางพาราของไทยจะมีการปรับเปลี่ยนที่จะพัฒนาให้เป็นฮับด้านยางพารา

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปีนี้จะสืบเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งแนวคิด แนวทาง และงบประมาณ โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการประกอบธุรกิจยางพาราเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งต่อจากนี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นยางพาราของประเทศไทยจึงต้องมีการปรับตัวที่ต้องเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มให้ได้

ทั้งนี้ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ย้ำถึงการดำเนินการที่จะให้ไปถึงเป้าหมายได้ว่า จะต้องเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องมีความพร้อมและต้องมีรายได้ที่มั่นคง /เรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากจะมีประเทศผู้ปลูกยางเกิดขึ้นอีกมาก ดังนั้นเราต้องรักษาคุณภาพให้ได้ /เรื่องการประกอบธุรกิจยางพาราที่จะต้องทำให้เป็นตลาดใหม่ที่กว้างขึ้น รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมยางพาราที่เราจะไม่เพียงแต่ผลิตน้ำยางพารา แต่เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของยางพาราด้วย

อย่างไรก็ตาม ตามที่การยางแห่งประเทศไทยได้ให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ครอบคลุมยางพาราทั้งระบบ เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดจนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาได้จริงนั้น ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าได้ทำการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดนำร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา จ. บุรีรัมย์ ผลิตยางแผ่นรมควัน **GMP** แห่งแรกของภาคอีสาน 9 กันยายน 2560



ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จัดระบบให้กับสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน ด้วยการนำเทคนิครายละเอียดเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ของคณะ **GMP** จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้

ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน **GMP** เป็นระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี **2556** โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดระบบให้กับสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นรมควัน ด้วยการนำเทคนิครายละเอียดเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ของคณะ **GMP** จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้

มีการควบคุมคุณภาพยางที่ผลิตได้ด้วยการตรวจสอบสมบัติทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็น “ยางเกรดพรีเมียม” กำหนดสมบัติต่าง ๆ ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดเพื่อให้ทุกโรงสามารถผลิตยางให้มีสมบัติคงที่ สม่ำเสมอ มีความสะอาด ความยืดหยุ่นที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยางดิบทุกชนิด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ผลิตยางแผ่นรมควันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า **19** ปี ประสบปัญหาเรื่องยางไม่ได้คุณภาพมาโดยตลอด จึงตัดสินใจที่จะทำระบบมาตรฐาน **GMP**

จากที่ได้ทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามข้อเสนอแนะและรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้กลุ่มนี้สามารถได้รับมาตรฐาน **GMP** จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เมื่อวันที่ **7** กันยายน **2560** นับว่าเป็นโรงแรกของภาคอีสาน และเป็นโรงที่ **9** ของประเทศ ที่สามารถผลิตยางส่งบริษัทโดยมีราคาสูงกว่าราคาประกาศจากสำนักงานตลาดกลางยางพารา บุรีรัมย์ กิโลกรัมละ **2** บาท

การรับรองคุณภาพนี้จะมีอายุ **1** ปี และจะมีการสุ่มตรวจกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า **3** ครั้งต่อปีเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการผลิต

ทำความเข้าใจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา ตั้งอยู่ใน ต.คงอิจาน อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ ผลิตยางน้ำยางสดป้อนกลุ่มวันละ **10** ตัน แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันวันละ **3-4** ตัน มีทรัพย์สินรวมมากกว่า **10** ล้านบาท

พวกเขาคิดเหมือนกันว่า การผลิตยางแผ่นดิบแบบต่างคนต่างทำ และขายแบบตัวใครตัวมัน เป็นอันตรายขั้นรุนแรงต่ออาชีพ เพราะพ่อค้าักคราคายางได้ง่าย และไร้อำนาจการต่อรอง

ขณะเดียวกัน แม้จะหันมารวบรวมยางแผ่นจากเกษตรกรหลายๆ คน ก็ยังไม่ใช้ทางออกสุดท้าย เพราะยังคงผลิตแบบต่างคนต่างทำ จึงควบคุมคุณภาพไม่ได้ และขายได้ราคาต่ำเหมือนเดิม สุดท้ายจึงเลิกผลิตยางแผ่นดิบ แล้วนำน้ำยางสดมารวมกัน ณ ที่ทำการกลุ่ม เพื่อผลิตเป็นยางแผ่นรมควัน

ข้อดีว่าเมื่อนำน้ำยางสดมาทำเป็นยางแผ่นรมควันด้วยวิธีเดียวกัน ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น ยางออกมามีคุณภาพเหมือนกัน ไม่เสียหาย ไม่แตกเกรดเหมือนทำยางแผ่นดิบ และขายได้ราคาสูงกว่า

ขณะที่สมาชิกที่มีสวนยางน้อยๆ ถ้าทำยางแผ่นก็ไม่คุ้มแต่แค่นำน้ำยางมาส่งที่กลุ่มไม่ต้องเสียเวลาแปรรูปยาง มีเวลาไปทำอาชีพเสริมอย่างอื่นได้

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยมีสวนยางไม่เกิน 30 ไร่เท่านั้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของกลุ่มในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในชุมชนมาแปรรูปเป็นยางคุณภาพ เพิ่มมูลค่า

ความโดดเด่นของการผลิตยางแผ่นรมควันของที่นี่คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตยางได้ คือ การเพิ่มความจุยางในห้องรม จาก 2 ตัน เป็น 6 ตัน โดยไม่ขยายห้อง และใช้เชื้อเพลิงเท่าเดิม

โรงรมควันมีกำลังความจุยาง 2 ตัน มีทั้งหมด 4 ห้อง ต้นทุนสร้างประมาณ 2 แสน/ห้อง ปกติจะอบยางได้ครั้งละ 2 ตัน/เตา หรือรวม 8 ตัน ซึ่งต้องใช้เวลา 3-4 วัน กว่าจะอบรมควันเสร็จ แต่จากประสบการณ์ทำให้สามารถอบยางเพิ่มขึ้นเป็น 6 ตัน/ห้อง บนพื้นที่เท่าเดิม

วิธีการคือ ปกติจะแวนยาง 3 แผ่น/ราว แต่เปลี่ยนมาตาก 10 แผ่น/ราว แบ่งการจัดการเป็น 2 ส่วน คือ หลังจากทำเป็นยางแผ่นดิบ จะเรียงยางปกติ 3 แผ่น/ราว นำสิ่งแฉดฝั่งลมแล้วนำเข้าเตารมควัน แต่จะรมเพียงแค่ 1 คืนเท่านั้น จากนั้นจะนำออกจากเตา เพื่อนำออกมาจัดเรียงใหม่ โดยเพิ่มเป็นราวละ 10 แผ่น วิธีนี้จึงทำให้อบยางในเตาได้เพิ่มขึ้น จาก 2 ตัน เป็น 6 ตัน

อบคืนแรกจะเป็นเหมือนอบรีดน้ำออกจากแผ่นยาง หลังจากนั้นน้ำ ความชื้นจะน้อย เมื่อนำออกมาจัดเรียงใหม่จะทำให้อบยางได้เพิ่มขึ้น ปกติยาง 2 ตัน ใช้พื้นที่ 1 ตัน แต่พอมาใช้วิธีนี้พื้นที่ 1 ตัน อบได้ 6 ตัน คุณภาพยางยังเหมือนเดิม และยางแห้งไวกว่าระบบเดิม หลังการอบจะได้ยางแผ่นรมควันคุณภาพ ชั้น 3 มากกว่า 90%

ขอขอบคุณ

นายธนกร จีนแดง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา

120/1 หมู่ 5 บ้านหนองตาเฮียง ต.คงอิจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 09-8230-0457

สถาบันเกษตรกรที่มีความประสงค์จะทำระบบคุณภาพมาตรฐาน **GMP** สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ในเวลาราชการ โทรศัพท์ **074 894 307**



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 11 กันยายน 2560

ปีที่: 21 ฉบับที่: 7612

Col.Inch: 9.86 Ad Value: 8,381

ภาพขาว: ไร้สีสมัคร

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 25,143

ศิลปิน: ชาว-ดำ



รับสมัคร ● น.ส.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFX ร่วมกับ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด และภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ TFX Algorithmic Trading Workshop and Competition 2017 ประชันความสามารถในการเขียนโปรแกรมและสร้างกลยุทธ์ส่งคำสั่งซื้อขายอนุพันธ์อัตโนมัติ ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่-15 ก.ย.2560.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Bangkok Post

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,500

Section: Business/-

Date: Monday 11 September 2017

Volume: - No: -

Col.Inch: 43.17 Ad Value: 64,755

Headline: Futures Focus

Page: B7(Top)

PRValue (x3): 194,265

Clip: Full Color

Futures Focus

The SET50 Index closed last week at 1,046.26 points, an increase of 12.41 points or 1.2% from the previous week. The most traded SET50 Futures contract S50U17 (expiring in September 2017) was settled at 1045.50 points, an increase of 9.7 points or 0.94% from the previous week.

US stock markets fell when they reopened on Tuesday after the Labour Day long weekend, as investors fretted about tensions on the Korean Peninsula and the growing threat from Hurricane Irma. However, shares rose on Wednesday as President Donald Trump reached a debt-ceiling deal with Democratic Party leaders, to the consternation of members of his own Republican Party. The S&P and Nasdaq indices fell on Friday but the Dow closed up 13 points to finish the week at 21,797.79, a decrease of 0.8% from 21,987.56 the week before.

In Thailand, stocks remained mostly unchanged. With no major new domestic developments to influence sentiment, investors were responding mainly to regional movements in light of fresh nuclear threats in North Korea. The SET rose 2.95 points on Friday to finish the week at 1,635.61, an increase of 1% from the week before.

On the TFEX, daily average trading volume was 460,807 contracts, a decrease of 1,228 contracts or 0.27% from the previous week. The most actively traded product was Single Stock Futures with 1,423,959 contracts, or 284,792 per day. Total market open interest was 2,311,763 contracts, an increase of 93,074 or 4.2%.



TFEX INVESTOR TYPE



SET50 INDEX AND SET50 INDEX FUTURE PRICE COMPARISON



SET50 INDEX FUTURES SERIES COMPARISON

Symbol	Settlement Price	Prior Settlement Price	Change	% Change
• S50H18	1,048.10	1,035.20	12.9	1.25%
• S50M18	1,042.80	1,029.40	13.4	1.30%
• S50U17	1,045.50	1,035.80	9.7	0.94%
• S50V17	1,044.10	1,034.40	9.7	0.94%
• S50X17	1,042.70	1,033.00	9.7	0.94%
• S50Z17	1,050.20	1,038.60	11.6	1.12%

TFEX TRADING STATISTICS

	This week (5 days)	Previous Week (5 days)	Change	% change
Trading Volume (contracts)	670,515	1,019,325	-348,810	-34.22%
• SET50 Futures	670,515	1,019,325	-348,810	-34.22%
• Gold Futures	140,114	148,399	-8,285	-5.58%
• Stock Futures	1,423,959	1,020,927	403,032	39.48%
• USD Futures	12,466	16,721	-4,255	-25.45%
• Rubber Futures	242	489	-247	-50.51%
• SET50 Options	51,463	104,316	-52,853	-50.67%
• Total Volume	2,304,035	2,310,177	-6,142	-0.27%
• Total Open Interest*	2,311,763	2,218,689	93,074	4.19%
• Daily Average Volume	460,807	462,035	-1,228	-0.27%

*Open Interest as of last Thursday



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดอกระเบิดธุรกิจ

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: จันทร์ 11 - อาทิตย์ 17 กันยายน 2560

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1284

หน้า: 5(ขวา), 6

Col.Inch: 43.68 Ad Value: 65,520

PRValue (x3): 196,560

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: Gold-D ยังไม่โดนตลาดเหงาไม่มีวอลุ่ม

Gold-D ยังไม่โดนตลาดเหงาไม่มีวอลุ่ม

Gold-D ยังไม่ได้อันตรายกับนักลงทุนที่ซื่อสัตย์และให้ความรู้ ทำให้นักลงทุนไม่กล้าซื้อขาย และวอลุ่มเทรดหลังเปิดประเดิม 4 กัญยาไม่ไปไหน แคมยังออกผลิตภัณฑ์ที่คิดเพียงจากที่คุยกันแต่แรกโดยเปลี่ยนกลางอากาศ จาก Gold Spot เป็น Gold Future ทำให้ราคาในตลาดแพงกว่าถึง 5 ดอลลาร์

สินค้าใหม่ของ TFXE .."Gold-D" หรือสัญญาซื้อขายที่อ้างอิง ทองคำแห่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% โดยราคาซื้อขาย Gold-D เป็นราคามาตรฐานที่ซื้อขายกันในตลาดต่างประเทศ กำหนดเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งจะให้ผู้ลงทุนติดตามและเปรียบเทียบกับราคาในตลาดโลกได้สะดวกมากขึ้น เริ่มซื้อขายครั้งแรกแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา

หลังจากที่มีการหารือกันเพื่อออกผลิตภัณฑ์ Gold-D ซึ่งจะให้นักลงทุนซื้อขายทองคำในตลาดได้ง่ายขึ้น โดยไม่ติดในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน และโบรกเกอร์ผู้เป็นนายหน้าค้าทองคำในตลาด TFXE เองได้รื้อคอยมาอย่างยาวนานด้วยความหวังว่าตลาดนี้จะมีนักลงทุนเข้ามาซื้อขายกันอย่างคึกคัก แต่เมื่อมีการเปิดตลาดซื้อขายจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น โดยโบรกเกอร์ที่เป็นนายหน้าค้าทองคำรายหนึ่งกล่าวกับ "ดอกระเบิดธุรกิจ" ว่าเบิกและผิดหวังพอสมควร

ทั้งนี้พบว่า 3 วันแรกของการเปิดให้ซื้อขาย Gold-D มีปริมาณการซื้อขายเพียง 2,698 สัญญา (เป็นสัญญาทั้งซีรีส์ U ล้วนสุดกันยายน และ Z ล้วนสุดธันวาคม โดยวันที่ 4 กัญยา 754 สัญญา วันที่ 5 กัญยา 812 สัญญา วันที่ 6 กัญยายังไม่รวมภาคค่ำ 1,132 สัญญา) ทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว บัญชีต่างประเทศหนุนให้ตลาดทองคึกคักมาก ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 2 ปี (มีราคาเปิดตลาดที่ 1,334 ดอลลาร์) และยังคงขึ้นต่อเนื่องจากกรณีความกังวลเรื่องของเกาหลีเหนือและอเมริกา จนนักลงทุนหันมาจับตามอง แต่ Gold-D ที่เริ่มซื้อขาย 3 วันแรกก็ยังมีการซื้อขายไม่มาก ขนาดที่ว่า นับจากวันที่ 4 กันยายน TFXE ได้ขยายเวลาซื้อขายสินค้าที่

อ้างอิงกับทองคำทั้งหมด โดยเปลี่ยนเวลาในภาคค่ำ จากเดิม 19.30-22.30 น.เป็น 19.00-23.55 น.แล้วด้วย

โบรกเกอร์ค้าทองคำรายหนึ่งกล่าวว่า วอลุ่มการซื้อขาย Gold -D ผิดเป้าไปหมด โดยการซื้อขาย Gold-D ยังคงต้องวางหลักประกันประมาณ 3-5% ของมูลค่าสัญญา และชำระราคาเป็นเงินบาท เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับการซื้อขายสินค้าอื่นใน TFXE

"จริงๆแล้ว Gold-D เป็นสินค้าที่ดีมาก ๆ แต่เสียดายที่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี และขาดการให้ความรู้กับนักลงทุน ทำให้วอลุ่มการซื้อขายน้อยมาก"

อ่านต่อหน้า 6

Gold-D

ปัญหาที่สำคัญเลยเป็นเพราะ ทางตลาดเปลี่ยนรูปแบบสินค้ากลางอากาศ ไม่ได้เป็นแบบที่ได้มีการคุยกันมา Gold-D แบบที่เราพูดคุยกันมาคือวางแผนให้มีการซื้อขายแบบ Gold Spot แบบที่สามารถ Rollover ได้ แต่นี่มาเปลี่ยนกลางอากาศให้เป็น ซื้อขายแบบ Gold Future ซึ่งมันเป็นคนละตระกูลกันเลย แบบ Gold Spot ลงทุนง่าย แต่พอเป็น Gold Future ความยากคือราคา Future แพงกว่าราคา Spot ถึง 5 ดอลลาร์ คนเลยไม่กล้าลงทุนกันเลย เห็นแบบนี้แล้วปวดหัว ทำงานยากมาก"

Gold-D มีมาร์เก็ตเมกเกอร์ 4 ราย ได้แก่ บริษัท ออสลิริส จำกัด, บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด, บริษัท วายแอลจี บูลเลียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท คลาสสิกโกลด์ จำกัด

Gold-D ใช้สัญลักษณ์การซื้อขาย GD ต่อด้วยสัญลักษณ์สินค้าสัญญา เช่น GDU17 คือ Gold-D ที่ซื้อขายตามสัญญาสิ้นสุดเดือนกันยายน ขนาดของสัญญาเป็นทองคำหนัก 100 กรัม (3.2148 ทROYออนซ์) ขนาดการส่งมอบสินค้าทองคำหนัก 1 กิโลกรัม (10 สัญญา หรือทองคำหนัก 32.148 ทROYออนซ์) ราคาเสนอซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่อนน้ำหนักทองคำ 1 ทROYออนซ์ ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่าธรรมเนียมการซื้อขายช่วงแรกคือ 4 กันยายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 คิด 2.50 บาทต่อสัญญา หลังจากนั้นไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดย TFXE ไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมการขายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี

ส่วน หลักประกันรักษาสภาพสำหรับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในแต่ละเดือน (Maintenance Margin) Gold-D 2,200 บาทต่อสัญญา ●



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดวกเบียร์ธุรกิจ

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: จันทร์ 11 - อาทิตย์ 17 กันยายน 2560

ปีที่: 25 ฉบับที่: 1284 หน้า: 5(ซ้าย), 6

Col.Inch: 30.81 Ad Value: 46,215 PRValue (x3): 138,645

หัวข้อข่าว: CGS ตั้งธงคว้า TOP5 รับมาร์ 300 อัตราช่วยดูดวอลุ่ม

ศิลป์: ลีลี

CGS ตั้งธงคว้า TOP5

■ รับมาร์ 300 อัตราช่วยดูดวอลุ่ม

ปรับโครงสร้างอย่างเป็นทางการ บล.คันทรี กรุ๊ป ส่งผลกำไรโต ค่าใช้จ่ายลดกว่า 50% ในครึ่งปีแรก 2560... ชูธงปี 2560 สู่อันดับ TOP5 ด้วยมาร์เก็ตแชร์จากการเทรดหุ้น-TFEX โดยประกาศเปิดรับมาร์เก็ตแชร์ร่วมทีมเพิ่มกว่า 300 อัตรามาช่วยกันสร้างวอลุ่มให้บริษัท ด้านธุรกิจ IB มุ่งงานในมือกว่า 20 คล มูลค่าเกินหมื่นล้าน

บล.คันทรี กรุ๊ป (CGS) รายงานผลหลังปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นทางการประสบความสำเร็จน่าพอใจ ระบุครึ่งปีแรกกำไรโตต่อเนื่อง ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดกว่า 50% ผลจากการหนีสงครามค่าคอมมิชชั่น มุ่งตอบโต้การให้บริการการลงทุนที่มีความหลากหลายและครบวงจร

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป ซี.อี.โอ. ประกาศดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 นี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งตลาด หรือ มาร์เก็ตแชร์

อ่านต่อหน้า 6

CGS

เพิ่มขึ้นเป็น 5 อันดับแรกของธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูง รวมถึงเป็น 5 อันดับแรกของมูลค่าการซื้อขายในตลาด TFEX ภายในปีนี้ และมุ่งบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับทีมงานวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ จัดทำบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้งลูกค้าและลูกค้ากลุ่มสถาบัน สามารถตอบโต้ลูกค้าและนักลงทุนได้อย่างครบถ้วน 100% จากเดิม 75%

ทั้งนี้ CGS มีเป้าหมายไปสู่การให้บริการลงทุนที่หลากหลายและครบวงจร มีผู้นำทางด้านการลงทุนที่ดีที่สุดในประเทศ และมีบริการตอบสนองการลงทุนที่ดีที่สุดในใจต่อลูกค้าทุกราย โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขา

นอกจากนี้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจที่หันมามุ่งให้ความสำคัญกับงานด้านวาณิชธนกิจ เช่น การควบรวมกิจการ (M&A), IPO การปรับโครงสร้างกิจการ โดยปัจจุบันมีงานให้คำปรึกษาเกิน 20 บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ หลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจความงาม สุขภาพ โรงพยาบาล อสังหาฯ ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการบิน Eco seal อาหาร แพชั่น โดยทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่าหมื่นล้าน ซึ่งจะช่วยผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“หลังปรับโครงสร้างธุรกิจยกเครื่องใหม่ทั้งหมด ทำให้บริษัท มีศักยภาพและสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มรายได้ รวมถึงพร้อมรับผู้นำการลงทุนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

มากกว่า 300 อัตรา ซึ่งจะเห็นได้ชัดครึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและยังมีแนวโน้มถดถอย แต่บริษัท ก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลง และลดผลกระทบจากการแข่งขันลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทพร้อมให้บริการทั้งในส่วนของ การซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ Block Trade กองทุนส่วนบุคคล Wealth Management ออมหุ้นด้วย โปรแกรม DCA งานด้านวาณิชธนกิจ ตราสารหนี้ บทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ และธุรกิจการให้ยืมหุ้นหลักทรัพย์ (SBL) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างครบวงจร” ดร.วีรพัฒน์ กล่าว

ล่าสุด CGS ได้ประกาศรับผู้แนะนำการลงทุน หรือ มาร์เก็ตติ้ง เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมากกว่า 300 อัตรา หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งจะเห็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทสู่ระดับ TOP5 ตามที่ตั้งเป้าด้วย ●



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/หุ้นตลาดทุน

วันที่: อังคาร 12 กันยายน 2560

ปีที่: 15 ฉบับที่: 5332

Col.Inch: 27.97 Ad Value: 30,767

ภาพขาว: สัมมนา Gold-D

หน้า: B4(กลาง)

PRValue (x3): 92,301

ศิลปิน: ลีลี



สัมมนา Gold-D : บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) จัดสัมมนา TFEX Gold-D สัญจร จ.นครราชสีมา “เผยเคล็ดลับ จับกลยุทธ์ทำกำไรในทองด้วย TFEX Gold-D” โดยมี นพ.กฤษร์ธรณ์ ธีรณยศิริ ประธานกลุ่มบริษัท MTS GOLD แม่ทองสุก เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าใหม่ TFEX Gold-D มีดีใหม่ของการเทรดทอง 99.99% พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ราคาทองและแผนกลยุทธ์การทำกำไร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ทินหุ้น

Thin Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/กระดานเขียน

วันที่: พุธ 13 กันยายน 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3339

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 53.88 Ad Value: 29,634

PRValue (x3): 88,902

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: STOCK FUTURES TFEX: Stock Futures by TFEX



Stock Futures by TFEX



KTB : Daily chart



● หุ้นไทยเคลื่อนไหวเหนือ 1,642 จุด โดยมีแรงซื้อขายเข้ามาจำนวนมาก และมีแรงซื้อหุ้นเข้ามาในหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มหลักๆ เช่น พลังงาน ธนาคาร ท่องเที่ยว รวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยบวกสนับสนุน

● สำหรับกลุ่มธนาคาร KTB เป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจ โดยปัจจัยบวกได้แก่ การที่ KTB กลับมาตั้งสำรองลดลงในไตรมาสที่ 3/2560 ทั้งยังมีในเรื่องของความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการชำระค่าสินค้ำประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม ผ่านทาง KTB Netbank อย่างไรก็ดี การที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อช่วยไม่ให้เงินบาทแข็งค่ามากเกินไป ซึ่งการลดดอกเบี้ยดังกล่าวปัจจัยเชิงลบทางจิตวิทยาต่อกลุ่มธนาคาร และอาจทำให้มีแรงขายในระยะสั้น ทั้งนี้การแข็งค่าของ US Dollar และการอ่อนค่าของเงินเอเชีย ยังจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้เงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้น และหนุนเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น

● สำหรับแนวโน้มทางเทคนิค ฝ่ายวิจัยอาร์เอชบี

มองว่า KTB จะเคลื่อนไหวในกรอบ 18.20-19.20 บาท โดยให้จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 18 บาท

● สำหรับการซื้อขาย Single Stock Futures ที่อ้างอิงหุ้น KTB นั้น สัญญาส่งมอบเดือน ธ.ค. 2560 หรือ KTBZ17 เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนถึงต้นสัปดาห์นี้ โดยเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ปิดตลาดที่ระดับ 18.55 และในวันที่ 12 ก.ย. ปิดตลาดที่ระดับ 18.80 ส่วนสัญญาส่งมอบเดือน มี.ค. 18 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 18.71 ในวันที่ 7 ก.ย. มาอยู่ที่ 18.98 ในวันที่ 12 ก.ย. โดย KTBZ17 มีสัญญาคงค้างกว่า 1.59 หมื่นสัญญา ส่วน KTBH18 มีสัญญาคงค้างกว่า 3.5 พันสัญญา

● ลูกค้าที่สนใจทำ SSF Block Trade กับอาร์เอชบี สามารถติดต่อสอบถามไปรษณีย์พิเศษได้ที่ 0-2088-9750 หรือ 0-2088-9746

วัชรพล ไซตเซวโรจน์
นักวิเคราะห์การลงทุน

สนใจเปิดพอร์ตการลงทุน : ติดต่อได้ที่ 0-2862-9797 หรือ www.osk188.co.th

Stock Futures	ครบกำหนดอายุ	เงินทุนที่ต้องใช้ในการซื้อขาย 1 สัญญา (Initial Margin)	เงินทุนที่ต้องใช้ หากซื้อหุ้น (มูลค่าสัญญา)	Stock Futures ใช้เงินน้อยกว่าซื้อหุ้น(เท่า)	Technical Analysis	
					Support	Resistant
KTZ17	ธ.ค. 60	950 บาท	18,700 บาท	19.68 เท่า	18.20	19.20

คำเตือน : การลงทุนใน TFEX มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน และบทวิเคราะห์ฉบับนี้แนะนำซื้อขายในระยะสั้น โดยไม่คำนึงถึงทิศทางเทคนิคเป็นหลัก อาจมีคำแนะนำที่ขัดแย้งกับปัจจัยพื้นฐานได้

รหัสข่าว: C-170913016047

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com